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Starf: 

Sérfræðingur öryggis- og eftirlitsdeildar BYKO 

Nokkrar staðreyndir um mig:   

• Tók dómaraprófið 1996 og byrjaði árið eftir að starfa fyrir KSÍ 

• Varð landsdómari KSÍ 2001 

• Fyrsti leikur sem aðstoðardómari í efstu deilda karla í maí 2009 

• Formaður Knattspyrnudómarafélags Akraness og dómarastjóri ÍA frá 2009-2020 

• Dæmdi yfir 1.000 leiki fyrir KSÍ frá 1996-2018 

• Síðasti dæmdi leikur fyrir KSÍ í maí 2018 

• Eftirlitsmaður KSÍ, fyrsti leikur maí 2018 

• Hef verið eftirlitsmaður á 164 leikjum frá byrjun til dagsins í dag 

• Hef setið í dómaranefnd KSÍ frá 2019 

• Formaður dómaranefndar frá 2022-2024 

• Var í varastjórn KSÍ frá 2022-2023 

• Hef setið í aðalstjórna KSÍ frá 2023 

• Formaður starfshóps um Heiðursviðurkenningar KSÍ 

 

Tilgangur með framboði: 

Undanfarin 6 ár hef ég setið í dómaranefnd KSÍ bæði sem nefndarmaður og einnig formaður 

nefndarinnar og er óhætt að segja að þau ár hafi verið krefjandi, lærdómsríkt og ekki síður ótrúlega 

skemmtilegt. Heilt yfir er ég mjög ánægður með þessi ár og hefur mikið áunnist á þessu tíma en 

margt er framundan og hef ég mikinn áhuga á því að halda áfram að taka þátt í uppbyggingu 

dómaramála á Íslandi næstu tvö árin, í það minnsta.  

Áhugi minn á knattspyrnu hefur alla tíð verið mjög mikill. Eins og glöggir lesendur sjá þá liggur sá 

áhugi langmest í kringum dómgæslu og er ný hafið 30. árið sem ég hef starfað í þeim geira. Margir 

velta því augljóslega fyrir sér hvort ég sé eitthvað skrítinn og er svarið eflaust já        

En þó svo að einhverjir trúi því ekki þá er virkilega gaman og lærdómsríkt að starfa í kringum þessi 

mál og hvet ég fleiri til að prófa.  

Þar sem dómaramál eru ofarlega í huga mínum hef ég mikinn áhuga að starfa áfram á þeim vettvangi 

og leggja áfram lóð á vogaskálarnar og því sækist ég eftir kjöri til stjórnar KSÍ með aðaláherslu á 

dómaramál og að sama skapi halda áfram að vinna frekari eflingu heiðursviðurkenninga. 


